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Fyrirspurn

til félagsmálaráðherra um tillögur byggðanefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Frá Svanfríði Jónasdóttur.

1. Hver eru viðbrögð ráðherra sveitarstjórnarmála við tillögum byggðanefndar Sambands
íslenskra sveitarfélaga?

2. Er samstarf milli félagsmálaráðuneytis og sambandsins um mögulega framkvæmd til-
lagna byggðanefndarinnar?


